
รัฐราชการกับ 8 ปีรัฐประหารในทัศนะ “ปริญญา เท

วานฤมิตรกุล”

written by หทัยรัตน พหลทัพ | พฤษภาคม 30, 2022

ในบรรยากาศที่คนกรุงเทพฯ ออกมาใชสิทธิ์เลือกตัง้ผูวาฯ กระทั่งไดวาที่ผูวาฯ ที่แข็งแกรงที่สุดในปฐพี

อยาง “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” คนตางจังหวัดบางสวนกลับน่ังมองดวยความอิจฉา จนเกิดกระแสรณรงคเลือก

ตัง้ผูวาฯ ทั่วประเทศบนโซเชียลมีเดีย แตก็มีหนวยงานความมั่นคงจับตาพรอมกับกลาววา “ตองการแบง
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แยกประเทศ” 

“The Isaan Record”  ไมขอตกขบวนจับมือกับกลุมดาวดินชวนนักคิด นักวิชาการมาพูดคุยออนไลน ใน

รายการ “ดาวดินทอลค” หน่ึงในนัน้ คือ รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารยประจําคณะนิติศาสตร ม.

ธรรมศาสตร ที่วิเคราะหกันชัดๆ วา “การเลือกตัง้ผูวาฯ ทั่วประเทศทําได แคเขาชื่อเสนอกฎหมาย แตมี

ฝ ายกลัวเสียอํานาจไมตองการใหเกิดขึน้ โดยเฉพาะ 8 ปีหลังรัฐประหารทําใหเป็นรัฐราชการทัง้ประเทศ” 

หทัยรัตน พหลทัพ เรื่อง

ทําไมคนตางจังหวัดตองสนใจการเลือกตัง้กรุงเทพฯ 

การปกครองทองถิ่นชัดเจนวา ปัญหาตางๆ ตอใหเรามีการเลือกตัง้ระดับชาติ แตการรวมศูนยอยูที่กรุงเทพฯ เทานัน้

และอยูแคที่รัฐบาลผานกระทรวงมหาดไทยมันไมมีทางหรอกที่จะตอบสนองตอปัญหาของประชาชน ยุคน้ีความ

เขาใจของคนในเรื่องการปกครองตนเองมีมากขึ้นอยางเลือกตัง้ผูวาฯ ก็จะเห็นนโยบายของผูสมัครที่เป็นนโยบาย

ที่มาจากการไปรับฟังมากขึ้น ถาอยากใหเขาฟังประชาชนก็ตองใหประชาชนเป็นเจานายเขา คือ ใหเขาเลือก การจะ

ผานกระทรวงมหาดไทยอยางเดียวมันไมทันกาล 

ขณะนี้มีกลุมคนถกเถียงกันเรื่องเลือกตัง้ผูวาฯ ทั่วประเทศและรณรงค

ผานเว็บไซต Chagng.org แตหนวยงานความมั่นคงกลับบอกวา

ตองการแยกประเทศหรือเปลา 

อันน้ีเหลวไหล กรุงเทพฯ มีเลือกตัง้ผูวาฯ โดนแยกประเทศไปตรงไหน พัทยามีการเลือกนายกฯ เมืองพัทยาโดยตรง

มันแยกประเทศตรงไหน ไมเกี่ยว เขาก็คงกลัวเสียอํานาจ คือ เขาไมเขาใจวา การปกครองทองถิ่นมันอยูในรัฐเดี่ยว

ได คือ เขาสับสนกับมลรัฐ เราเลือกตัง้ไมไดแปลวาทองถิ่นที่มาจากการเลือกตัง้จะหลุดออกไป เขาคงนึกวา ใครจะ

กํากับผูวาฯ ที่มาจากการเลือกตัง้

ทราบหรือไมวาผูวาฯ กทม. ถูกปลดได รัฐบาลปลดไดรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยปลดไดและสภากทม.ก็ถูกยุบได

ขอน้ีจะบอกวา กรุงเทพฯ ดีแลว ผมก็ตองแยงวา คนไมคอยเปิดดู พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เทาไหร ซึ่งรัฐบาลสามารถยุบสภา กทม. ได  แลวก็ปลดผูวาฯ กทม. ได เชนเดียวกับนายกเมืองพัทยาและสภาเมือง

พัทยาก็ถูกกระทรวงมหาดไทยปลดได พัทยายิ่งหนักกวา พัทยาขึ้นอยูใตผูวาฯ อีกชัน้หน่ึง แตกรุงเทพฯ ไมมีผูวาฯ

ที่มาจากการแตงตัง้ ผานการเลือกตัง้มาแลวก็ขึ้นอยูใตกระทรวงมหาดไทย 

ถาไปดูประเทศตางๆ ที่ประชาชนเขามีความสุขและมีการกระจายทรัพยากร บริการสาธารณะตอบสนองตอปัญหา
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ของประชาชนไดอยางแทจริง ลวนแตมีการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็งทัง้สิน้ เชน ญี่ป ุน การปกครองทองถิ่นเขาเขม

แข็งมาก แตเป็นรัฐเดี่ยว มันไมไดแยกตรงไหนเลย 

ผมคิดวา เราอยาเพิ่งไปติดรูปแบบ คําถาม คือ ถาตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองมากขึ้น การ

ปกครองทองถิ่น คือ รูปแบบที่เขาถึงประชาชนไดมากที่สุด ซึ่งการปกครองทองถิ่นอยูในรัฐเดี่ยวได และก็อยูในรัฐที่

เป็นสหพันธรัฐได อยางเยอรมันก็เป็นประเทศที่มีการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็งมากหรืออเมริกาก็มีการปกครอง

ทองถิ่นที่เขมแข็งมาก 

ตอนนัน้ประเทศสยามกําลังเผชิญการลาอาณานิคมก็คงจะมีความจําเป็นบางประการที่จะทําใหการบริหารราชการมี

ประสิทธิภาพจึงรวมศูนย แตขอเสียที่ตามมา คือ เรื่องทองถิ่นถูกรวมศูนยไปดวย

เมื่อรวมศูนยมาแลวก็ถึงเวลาตองกระจายออกไป ตอนน้ีเรามีรูปแบบพิเศษ 2 อัน คือ กรุงเทพฯ กับเมืองพัทยา ถาม

วามันควรจะมีรูปแบบพิเศษอีกหรือไม ควรมี เพราะวา อบจ. เทศบาล อบต. แตรูปแบบพิเศษมันออกแบบได

สอดคลองและเหมาะสมวา พื้นที่ไหนควรจัดการตัวเองใหมากขึ้น มันสามารถมีไดมากกวาแคกรุงเทพฯ และเมือง

พัทยา อันน้ีผมคิดวา เราควรจะมีมากขึ้น

“มันเห็นไดชัดวา 8 ปีที่ผานมา รัฐราชการ คํานี้เห็นภาพชัดขึน้ ยิ่งมีปฏิวัติเมื่อไหรความเป็นรัฐราชการก็ยิ่ง



หนักขึน้ เราก็จะถอยหลังกลับไปทุกครัง้”รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เครดิตภาพ จากเฟซบุก Prinya
Thaewanarumitkul

อยาง สามจังหวัดชายแดนภาคใตพูดภาษายาวี แตงกายแตกตางกับคน

ไทยทั่วไป เมื่อเรียกรองการปกครองพิเศษกลับถูกกลาวหาวา แบงแยก

ดินแดน

เขาก็กลัวเกินไป หลัก คือ อยาเพิ่งไปติดวา เป็นแค 3 จังหวัด ผมวาที่ไหนก็แลวแต ประชาชนที่มีความพรอม ผมคิด

วา เราจัดการใหมีการปกครองทองถิ่นที่เป็นรูปแบบพิเศษได สวนใน 3 จังหวัดอาจจะมีความละเอียดออน เพราะฝ าย

ความมัน่คงกลัวเรื่องอาจจะเกิดการแบงแยกดินแดน จากประสบการณของอินโดนีเซีย อยาง อาเจะห ก็เป็นการ

ออกแบบวา ทองถิ่นมีอํานาจจัดการตนเองขนาดไหน แนนอนวา มันเป็นแคเรื่องทองถิ่น มันจะไปทัง้หมดไมไดก็ตอง

จัดการกันใหเหมาะสมวา จะกํากับดูแลกันอยางไร 

“เราตองเปิดใจใหกวาง อยาไปคิดวาเขาจะแข็งเมืองหรือจะแยกดินแดนตองคิดวา เป็นการทําใหประชาชนในพื้นที่

ของไทย ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายไมเพียงแตเรื่องศาสนา อาชีพ ภูมิศาสตร ประวัติศาสตรสามารถจะมีอะไรที่

เป็นลักษณะเฉพาะขึ้นมาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรและการบริหารเรื่องของทองถิ่นดวยตัวเอง

” 

รูปแบบการปกครองพิเศษมีความเป็นไปไดทุกจังหวัดเลยหรือไม 

รัฐธรรมนูญปัจจุบันเปิดโอกาสใหทําได ถาจังหวัดหนองบัวลําภูอยากใหมีการเลือกตัง้โดยตรง ไมใชแคเลือกนายกฯ

อบจ. แตเป็นการเลือกตัง้ผูวาฯ ถาประชาชนรวมตัวกันเรียกรองก็เขาชื่อเสนอกฎหมาย ผลักดันเป็นราง พ.ร.บ.

ระเบียบบริหารราชการ จ.หนองบัวลําภู ใหมีผูวาฯ ที่มาจากการเลือกตัง้ได ถาคนในทองถิ่นออกเสียงกันวา อยากได

มันก็เกิดได 

จะโดนจับกอนหรือเปลา 

จะโดนจับไดอยางไร รัฐธรรมนูญเขียนไววา ทําได ผมหมายถึงในรูปแบบที่เราไมไดแยกตัวออกไป เป็นเพียง

ตองการการจัดการ อยาติดรูปแบบวา ฉันตองเอาผูวาฯ เผลอๆ วิธีการที่งายแบบหน่ึง คือ นายกฯ อบจ. ที่มีอํานาจ

มากขึ้น สวนผูวาฯ ก็ใหน อยลง อันน้ีก็เป็นวิธีหน่ึง ผมคิดวาจังหวัดที่มีความตื่นตัวมีความเป็นเมืองสูงมีโอกาสที่จะมี

อะไรแบบน้ี ตองดูเชียงใหมเป็นตัวอยาง เพราะเขาตื่นตัวมาก 

“พูดอยางไมออมคอมวา ไมเฉพาะแคฝ ายความมัน่คงกลัว แตฝ ายราชการ กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
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วาฯ นายอําเภอก็กลัวไปดวย แตตองทํากรุงเทพฯ ใหเป็นตัวอยาง” 

รัฐมีความจริงใจในการกระจายอํานาจแคไหน โดยเฉพาะยุคนี้ที่เป็น

รัฐบาลทหาร 

ถามวา รัฐบาลจริงใจหรือไม ตรงน้ีก็ตองเลือกตัง้ ผานการผลักดันนโยบายจากพรรคการเมือง ประเด็นคือ โครงสราง

ของรัฐ เชน ผูวาฯ นายอําเภอ มหาดไทย ตองถามประชาชนวา เอาจริงแคไหน ตอนเลือกตัง้เราเป็นคนเลือกไมใช

หรือ ปัญหา คือ มีคนไมอยากเสียในสิ่งที่ตัวเองเคยมีและปัญหา คือ เรามีการปฏิวัติเป็นระยะๆ และคราวน้ีนาน คือ

8 ปี เขาไปแลว

“มันเห็นไดชัดวา 8 ปีที่ผานมา รัฐราชการ คําน้ีเห็นภาพชัดขึ้น ยิ่งมีปฏิวัติเมื่อไหรความเป็นรัฐราชการก็ยิ่งหนักขึ้น

เราก็จะถอยหลังกลับไปทุกครัง้ที่มีการปฏิวัติ ผมคิดวา ทิศทางหลักของบานเมือง ไมมีใครขวางกระแสของ

ประชาชนที่เป็นเจาของประเทศได ปัญหา คือ พอเบื่อนักการเมืองเราก็พลอยเบื่อประชาธิปไตยไปดวย โทษทหาร

อยางเดียวไมได ถาประชาชนไมไปลอมหนวยเลือกตัง้ ทหารจะออกมาไดอยางไร ถาศาลฎีกาไมรับรองประกาศคณะ

ปฏิวัติ การปฏิวัติจะชอบดวยกฎหมายไดอยางไร ถาอยากเห็นการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็ง อันที่หน่ึงตองเลิกไมมี

การปฏิวัติ”



“การรัฐประหารมันควรเป็นครัง้สุดทาย ตองเลิกพูดวา ถารัฐบาลเลวรายก็ปฏิวัติได ไมวาจะมีรัฐบาลแบบ

ไหนตองแยกแยะวา น่ันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคล เราเบื่อนักการเมือง แตเบื่อประชาธิปไตยไมได” รศ.ดร.

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เครดิตภาพจากเฟซบุก จากเฟซบุก Prinya Thaewanarumitkul

สิ่งแรกๆ ที่ทําหลังรัฐประหาร คือ ยกเลิกการปกครองสวนทองถิ่นและ

แชแข็งไมใหเลือกตัง้ มีแนวทางป องกันไมใหมียกเลิกไหม 

ไม แตตองไมมีรัฐประหารเลย แมจะเขียนไวยังไงก็ถูกยกเลิกไดหมด แมกระทัง่รัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ที่เขียนวา

“หามมิใหมีการนิรโทษกรรมกับการลมลางรัฐธรรมนูญ” แตเขาก็ลมลางรัฐธรรมนูญเสียเลย บทที่หามก็ไมมีอีกตอ

https://www.facebook.com/prinya.thaewanarumitkul/photos


ไป 

“ปัญหามันอยูที่ศาลรับรองวา ประกาศคณะปฏิวัติชอบดวยรัฐธรรมนูญ แตการที่เราจะบอกศาลวา จากน้ีไปถามี

ปฏิวัติหามรับรอง มันฟังดูดีใชไหม ในแงที่วาจะทําหรือไมทํา ความเป็นจริงมันทําไมได มันตองเปลี่ยนมาตรฐาน

ของศาลตัง้แตตอนน้ี พูดงายๆ คือเปลี่ยนเพื่อป องกันไมใหมีการปฏิวัติ” 

รัฐประหารไดทําลายระบบการปกครองสวนทองถิ่นมากแคไหน

สามารถกูคืนสิ่งที่เคยเขมแข็งในอดีตไดหรือไม 

กอนการยึดอํานาจเราก็ไมไดเขมแข็งมากนัก เพียงแตวามีอะไรบางอยางอยู แลวมันก็ถอยหลังไป ตอนน้ีก็คอยๆ

ฟ้ืนมาทีละอยาง อบจ. อบต. เทศบาล ตอนน้ีก็กรุงเทพฯ กับพัทยาก็ครบแลว ขัน้ตอไปก็ตองไปขยับตอ คือ

ประชาธิปไตยระดับชาติกับระดับทองถิ่นนัน้มันไปดวยกัน ความหมายผม คือ อยาคิดวาทองถิ่นจะดีได ถา

ประชาธิปไตยระดับชาติไมมี แลวอยาคิดวาประชาธิปไตยระดับชาติจะเขมแข็งได ถาทองถิ่นออนแอ 

8 ปีหลังการรัฐประหารประเทศไทยสูญเสียอะไรไปบางหรือไดอะไรบาง

 

ทุกคนคงจะเห็นวา การรัฐประหารมันควรเป็นครัง้สุดทาย เราควรจะเรียนรูวา ถารัฐบาลเลวรายก็ปฏิวัติไดตองเลิก

พูด คือ ไมวาจะมีรัฐบาลแบบไหน ตองแยกแยะวา นัน่เป็นปัญหาที่ตัวบุคคล เราเบื่อนักการเมือง แตเบื่อ

ประชาธิปไตยไมได เพราะประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองระบอบเดียวที่เราเป็นเจาของประเทศ 

การปฏิวัติตองหมดไป แลวทัง้การปกครองตนเองของประชาชนระดับประเทศและการปกครองทองถิ่นจึงจะขยับ

แลวก็ไมเคยมีครัง้ไหนที่จะเกิดปัญหาทางการเมืองที่กระทบกระทัง่ไปถึงสถาบันพระมหากษตัริยมากเทาการ

ปกครองภายใตการปฏิวัติของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 

ควรจะเป็นบทเรียนวา อยาไปลอมหนวยเลือกตัง้ อยาไปเชิญเขามา อยาไปเรียกรองเขามา มีปัญหาจากน้ีไป เราใช

กลไกตามรัฐธรรมนูญในการแกปัญหา ความจริงมันมีกลไกหลายอยางทําใหมันดีเถอะ แลวมันจะคลี่คลายไป ผม

หมายถึงองคกรอิสระก็ตองอิสระ แมจะมาจากการปฏิวัติหรือมาจากการเลือกตัง้ตองเป็นอิสระ 

พูดอยางน้ีนะ คุณทักษณิ น่ีก็โดนขอหาเรื่องแทรกแซงองคกรอิสระ ซึ่งเป็นเรื่องจริง แต พล.อ.ประยุทธ หนักกวา

เยอะ ทักษณิน่ีแคแทรกแซง ประยุทธน่ีเลือกเองหมดเลย ทําไมเราทนไดละ 

“ผมพูดอยางน้ีเพื่อจะบอกวา เราตองปฏิรูปการเมืองกันอีกครัง้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มันไมไหว มันพาบาน

เมืองถอยหลังไปไกลมาก ตราบใดที่ ส.ว.ชุดน้ียังมีอํานาจอยู 2 ปีที่เหลือก็ยังเลือกนายกฯ ได ยังเลือกตุลาการศาลรัฐ



ธรรมนูญ องคกรอิสระ ป.ป.ช. กกต.อยู ผมคิดวาเรื่องที่ตองทํา คือ เรื่องอํานาจ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ ตองตัดออก

และตองทําแบบรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ตองรางใหม เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมันไมไหว มันแกไมไหวแลว มัน

แยมาก” 

ชมบทสัมภาษณเต็มๆ ไดที่


